

“ZEP” บริษัทสัญชาติเนเธอร์แลนด์ ยืนยันพัฒนา กระเบื้องหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ได้ก่อน “Tesla”

เอิร์ค, เนเธอร์แลนด์-3 พ.ย.-พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

“ZEP” พัฒนากะเบื้องหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ได้ก่อน “Tesla” และยังคงนำหน้าอย่างต่อเนื่อง

อีลอน มัสก์ ซีอีโอของ Tesla ดึงดูดความสนใจจากทั่วโลกด้วยการเปิดตัวกระเบื้องหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์เมื่อไม่นานมานี้ ทว่าในความเป็นจริงนั้น บริษัทสัญชาติเนเธอร์แลนด์อย่าง ZEP สามารถพัฒนากะเบื้องหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ได้ตั้งแต่ปีที่แล้ว และในขณะที่คุณมัสก์ได้ประกาศว่าจะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านทางบริษัท SolarCity ในปีหน้า ทาง ZEP ก็ได้จำหน่ายกระเบื้องหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ครัวเรือน ตัวแทนจำหน่าย และบริษัทก่อสร้างในเนเธอร์แลนด์ เยอรมนี อังกฤษ และสแกนดิเนเวียมาพักใหญ่แล้ว

กระเบื้องหลังคาเซรามิกติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ของ ZEP ซึ่งผ่านการจดสิทธิบัตรแล้วนั้น สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และสามารถใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่เก็บพลังงานแสงอาทิตย์ได้ทุกประเภท นอกจากนี้ กระเบื้องหลังคาของ ZEP ยังใช้เทคโนโลยีจดสิทธิบัตรที่สามารถนำพลังงานความร้อนได้ผ่านกระเบื้องมาจัดเก็บในระบบหุงต้มได้โดยตรง ช่วยให้เจ้าของบ้านสามารถลดการใช้บริการจากหน่วยงานบริการไฟฟ้า และทำให้ ZEP ขึ้นนำบริษัทอื่นอยู่หลายก้าว

อย่างไรก็ดี ZEP ยินดีกับกระแสตอบรับทั่วโลกที่คุณมัสก์ได้สร้างขึ้น โดย จูสต์ เดอ กราฟ จาก ZEP กล่าวว่า “มีผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเพิ่มขึ้นหลายพันคนต่อวัน ทุกคนต่างให้ความสนใจในกระเบื้องหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ของเรา เรามีวิสัยทัศน์เช่นเดียวกับคุณมัสก์ในเรื่องที่ว่า ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์คือความหวังแห่งอนาคต และจากนี้ไป กระเบื้องหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์จะช่วยให้ทุกครัวเรือนสามารถผลิตไฟฟ้าใช้ตัวเอง ดังนั้น โดยเนื้อแท้แล้วเราและคุณมัสก์ต่างยึดมั่นในอุดมการณ์เดียวกัน”

กระเบื้องหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ของ ZEP จะช่วยเปลี่ยนหลังคาบ้านธรรมดาให้กลายเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อปีที่แล้ว ZEP ได้เปิดตัวกระเบื้องสีดำ และในปีนี้ได้เปิดตัวกระเบื้องสีแดงอิฐที่ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น ช่วยให้อาคารต่างๆ ในเขตอนุรักษ์สามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้าไปพร้อมกับการหุงต้มในเวลาเดียวกัน

ขณะนี้ ZEP กำลังระดมทุนจากแหล่งเงินทุนภายนอก และเห็นได้ว่านักลงทุนต่างให้ความสนใจในบริษัท โดย ZEP จะเริ่มจัดสรรเงินทุนเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยกระตุ้นและรองรับอุปสงค์ที่

มากขึ้นในตลาดโลก โดยเฉพาะในสแกนดิเนเวียที่ลูกค้าต่างต้องการกระเบื้องหลังคาสีแดง ทั้งนี้ คุณเดอ กราฟ
กล่าวว่า “การระดมทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อศักยภาพการเติบโตของ
ZEP ในระดับสากล”

สำหรับบรรณาธิการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

จูสต์ เดอ กราฟ

ZEP BV

มือถือ: +31-6-13152337

อีเมล: joost@zepbv.nl

ที่มา: ZEP B.V.